

Số: /KH- UBND

Tân Hoa, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức tổ chức thực hiện các nội dung về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 27/02/2024 của UBND huyện Lục Ngạn về Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2024; UBND Tân Hoa xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2024 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt Luật trẻ em. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để trẻ em có cơ hội phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, nhân cách và trí tuệ, đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em trong môi trường phù hợp, an toàn, tích cực và lành mạnh.

Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của trẻ em. Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, hạn chế trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị tổn hại bởi các hành động xâm hại, bóc lột và sao nhãng. Trợ giúp phục hồi kịp thời cho trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị tổn hại, tạo cơ hội để các em tái hòa nhập cộng đồng và bình đẳng về cơ hội phát triển. Xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em đồng bộ và hoạt động có hiệu quả.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT đúng thời gian quy định và được khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật

Trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ các loại vacxin phòng ngừa trên 95%.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 10%. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 15%.

Giảm tỷ suất trẻ em tử vong do tai nạn thương tích dưới 0,15%.

100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp xã hội.

Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, 90% trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non.

96% trẻ em sinh ra được làm giấy khai sinh đúng hạn.

Ít nhất 50% trẻ em ở lứa tuổi tiểu học và THCS biết bơi và có kỹ năng tự cứu đuối.

Tổ chức có hiệu quả các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế thiếu nhi, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Tết trung thu ... Tạo điều kiện để mọi trẻ em được vui chơi, hòa nhập cộng đồng và hưởng phúc lợi xã hội.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thực hiện quyền của trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện để trẻ em được phát triển toàn diện.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban điều hành BVCSTE xã và nhóm công tác liên ngành trong công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban điều hành theo dõi, đôn đốc các thôn trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa bàn. Giao cho Đoàn thanh niên xã và Bí thư đoàn thanh niên thôn nhận bàn giao học sinh từ nhà trường về địa phương khi học sinh được nghỉ hè và tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Như Luật trẻ em, Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật trẻ em. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc thực hiện quyền cơ bản của trẻ em.

Thực hiện và nhân rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các địa bàn thôn. Phổ biến và thực hiện những quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá, công nhân xã phù hợp với trẻ em. Khuyến khích, biểu dương, nhân rộng các sáng kiến, mô hình hình, kinh nghiệm, gương người tốt, việc tốt về thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Cập nhật thông tin về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em trong hộ nghèo, cận nghèo vào hệ thống dữ liệu trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) để mọi người dân và trẻ em thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và liên hệ khi có nhu cầu cần được tư vấn, hỗ trợ; phối hợp, xử lý thông tin kịp thời giữa địa phương và tổng đài 111 trong việc xác minh, hỗ trợ, can thiệp các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Kiên quyết xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, vi phạm quyền trẻ em và người thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ trẻ em.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, hướng dẫn thành viên gia đình kiến thức, kỹ năng bảo vệ chăm sóc trẻ em; Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em ... bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực quan bằng pano, khẩu hiệu, băng rôn vượt đường, xây dựng tin, bài phát trên hệ thống loa phát thanh. Tuyên truyền

qua các buổi học kỹ năng, các buổi ngoại khóa của học sinh.... Phổ biến quy định của pháp luật và hướng dẫn việc phòng, chống bóc lột trẻ em, không sử dụng sức lao động của trẻ em trái quy định của pháp luật, nhất là trong các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm. Vận động nguồn lực xã hội, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giải quyết các vấn đề trẻ em trên địa bàn xã. Tổ chức diễn đàn trẻ em để xem xét giải quyết những kiến nghị và các vấn đề được trẻ em quan tâm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2024 được hỗ trợ từ ngân sách địa phương và các nguồn vận động khác theo quy định

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa - Xã hội xã

Chỉ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xã để triển khai các hoạt động theo kế hoạch này.

Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả triển khai kế hoạch định kỳ báo cáo UBND huyện và Phòng Lao động - TBXH huyện.

2. Công chức Tài chính – Kế toán

Tham mưu cho chủ tịch UBND xã bổ sung các mục tiêu, nội dung của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã. Cân đối nguồn lực thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

3. Trạm y tế xã

Xây dựng chương trình, kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em; Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và các quy định khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật theo Luật bảo hiểm y tế.

4. Đài truyền thanh xã và công chức văn hóa thông tin

Xây dựng tin, bài và tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh xã và thôn;

5. Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Tổ chức tuyên truyền Luật trẻ em và các văn bản liên quan. Thực hiện tốt các quyền của trẻ em như quyền được khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

6. Công an xã

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể có liên quan tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng, ngừa, ngăn chặn, đấu tranh các hành vi vi phạm quyền trẻ em. Xử lý và chuyển cấp trên các trường hợp xâm hại trẻ em, các hành vi bóc lột, bạo lực, buôn bán trẻ em.

7. UB MTTQ và các ban ngành, đoàn thể liên quan

Xây dựng kế hoạch, tổ chức các diễn đàn, các hoạt động thực tiễn về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đảm bảo an toàn cho trẻ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên lồng ghép nội dung bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em với các hoạt động của đơn vị như các phong trào: “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư*”; “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”; “*Gia đình 5 không, 3 sạch*”, “*Gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc*” ; “*xã, phường phù hợp với trẻ em*”, “*Xã, phường không có tệ nạn xã hội*”

Tăng cường các hoạt động Hội đồng Đội trong nhà trường và ở khu dân cư, cử lực lượng thanh niên tham gia phụ trách thiếu nhi, phát động phong trào tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em, vận động xây dựng các nguồn quỹ để trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó ... nhằm tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

8. Các Thôn

Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của thôn, lồng ghép triển khai trong các buổi họp dân, các hội nghị của các đoàn thể của thôn..

9. Ban điều hành BVCSTE xã

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban điều hành theo dõi, đôn đốc các thôn trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2024 trên địa bàn xã.

Nơi nhận:

- Phòng Lao động-TBXH (B/c);
- TT HU, TT HĐND xã (B/c);
- CT, các PCT UBND xã;
- Các đoàn thể xã;
- 10 thôn
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn Quyền

